

31 CỖI LUÂN HỒI

cs Minh Trang

Định luật luân hồi trời buộc chúng sanh tùy theo nghiệp lành dữ đã tạo mà trôi nổi trong vòng luân hồi sinh tử. Đức Phật ra đời đã chỉ rõ rằng hữu thân hữu khổ, đời là khổ, vạn pháp là vô thường, cái gì hữu sinh tất hữu diệt. Con đường thoát khỏi cảnh khổ sinh già bệnh chết là con đường thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử nghiệt ngã này.

Từ vô lượng kiếp, do vô minh mà không thấy được con đường thoát khổ, chúng ta bám víu vào những giả cảnh mà cho rằng thiệt và không chịu buông ra để mãi lang thang trong 31 cõi luân hồi từ địa ngục ghê rợn thâm u đến những cảnh trời vô cùng vi tế. Ai đó đã nói vô cùng chính xác:

*Bởi say hữu niệm quên vô niệm,
Ngày một xa quê muôn dặm trường*

Bài viết này nhằm phát họa lại toàn bộ vũ trụ quan Phật giáo với hình ảnh tất cả cảnh giới của con đường luân hồi sinh tử. Hiểu được và thấy được như thật con đường luân hồi này, con đường mà chúng ta đã đi qua và có lẽ sẽ còn phải đi qua (Ai bảo đảm được là chúng ta sẽ không?), từ đó chúng ta sẽ tự nghiệm ra được chúng ta cần phải làm gì và cần phải trang bị thế nào để tự mình có thể ung dung tự tại trên nẻo đường đó, chờ đợi một ngày bừng ra khỏi buộc ràng của quỹ đạo luân hồi.

Nhìn chung con đường luân hồi đó dẫn qua 3 cõi: Cõi Dục giới, Cõi Sắc giới và Cõi Vô Sắc giới.

A- Cõi Dục giới (Kama-loka, Sensuous World)

Cõi Dục giới là cõi của những chúng sanh còn nhiều ham muốn vật chất hữu hình, những chúng sanh này còn bị ngũ uẩn sai xử và khống chế.

Cõi này có 11 tầng (realms), bảy tầng tốt và bốn tầng xấu (A tu la, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục):

Các tầng của cõi Dục giới tính từ thấp lên cao được chia như sau:

1- Cõi Địa ngục (Mayo, Hells): Cõi của siêu vật chất, địa ngục hiển hiện tùy tâm.

2- Cõi Súc sanh (Tirracchanayoni, Animals): Cõi của những chúng sanh không thuộc dạng người mà mắt thường của người có thể thấy được (sâu bọ, chim, cá,...). Cõi của vật chất thô nặng.

3- Cõi Ngạ quỷ (Petaloka, Ghosts): cõi của những vong linh đau khổ vì chưa toại nguyện theo mong cầu của mình, luôn lang thang vất vưởng tìm kiếm để toại nguyện. Cõi của siêu vật chất.

4- Cõi A tu la (Asuraloka): Cõi của những vị thần háo chiến, nóng giận, hung dữ. Cõi của siêu vật chất.

5- Cõi Người (Manussaloka): Là cõi của chúng ta, cõi của vật chất thô nặng. Đây là cõi hỗn hợp của lạc và khổ để vung bồi trí huệ và công hạnh nhằm thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử. Cõi người và súc sanh đều được cấu tạo bằng vật chất nặng trọc, hữu hình. Chúng sanh trong hai cõi này không thể thấy các cõi khác, nhưng chúng sanh ở các cõi khác có thể nhìn thấy sinh vật ở cõi người và súc sanh.

Cõi Trời hay cõi **Chư thiên**, còn gọi là cõi **Lục dục thiên** hay cõi **Trời Dục giới (Devaloka)** chia thành 6 tầng dành cho những vị tu thập thiện hay thập thiện và định. Từ cõi này trở đi đều là cõi giới siêu vật chất, nhưng mức độ vi tế khác nhau. Chúng sanh cõi giới bên dưới không nhìn và không thể đi vào cõi giới bên trên, nhưng chúng sanh cõi giới bên trên có thể nhìn thấy và đi vào cõi giới bên dưới.

6- Trời Tứ đại thiên vương (Cātummahārājika-devaloka): thọ mạng